

## News Feed

## Update : CHAYO ปักธงรายได้ปี62 โตไม่ต่ำ15% ลุยซื้อหนี้มาบริหาร เพิ่มปีนี้ 1 หมื่นลบ.

30 เม.ย. 2562 12:27:25 154



สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(30 เมษายน 2562)——CHAYO ปักธงรายได้ปี62 โตไม่ต่ำ15% ลุยซื้อหนี้มาบริหารเพิ่มปีนี้ 1 หมื่นลบ. งานนี้ทุ่มงบลงทุน 1 พันลบ. รองรับการซื้อขายหนี้เข้ามาบริหาร-ใช้ในธุรกิจปล่อยกู้ พร้อมเผย Q2-Q3 นี้ เล็งซื้อที่ดินมาบริหารเพิ่มประมาณ 50-60 แปลง ใช้งบลงทุน 700 ลบ.

นายสุขสันต์ ยศสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี 2562 เดิมโตไม่ต่ำกว่า 15% จากปีก่อนที่มีรายได้ 255.64 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี้นับบริษัทฯจะเน้นการลงทุนในธุรกิจหลักด้วยการซื้อหนี้เข้ามาบริหาร โดยปีนี้บริษัทฯตั้งเป้าที่จะซื้อหนี้เข้ามาบริหาร 1 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่มีหลักประกัน 70-80% และหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน 20-30% รวมถึงบริษัทฯจะรุกในธุรกิจปล่อยสินเชื่อที่เพิ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มาได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคล(Personal Loan) และสินเชื่อนาโน (Nano Finance) ด้วยเช่นกัน ส่วนสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติอยู่ ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าเมื่อใดขึ้นอยู่กักับขั้นตอนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

สำหรับงบลงทุนในปีนี้ บริษัทฯวางไว้ที่ 1,250 ล้านบาท แบ่งเป็นใช้สำหรับซื้อหนี้เข้ามาบริหาร 1,000 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ที่มีหลักประกัน 700 ล้านบาท หนี้ที่ไม่มีหลักประกัน 300 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ 250 ล้านบาทบริษัทฯจะใช้ในธุรกิจปล่อยกู้ โดยแหล่งเงินทุนของบริษัทฯจะมาจากการออกหุ้นกู้ การเพิ่มทุน และมาจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ

ขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯได้ดำเนินการภายใต้บริษัทย่อย “ชโย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิส “ ปัจจุบันบริษัทฯมีที่ดินในมือที่สามารถนำมาพัฒนาได้จำนวนไม่เกิน 5 แปลง แบ่งเป็นในกรุงเทพมหานคร-ชลบุรี 4 แปลง คลอง7 -สาธุกา 1 แปลง และในไตรมาส2/2562 - ไตรมาส3/2562 บริษัทฯยังมีแผนที่จะซื้อที่ดินมาพัฒนาเพิ่มประมาณ 50-60 แปลง โดยบริษัทฯจะใช้เงินลงทุนจำนวน 700 ล้านบาท ช่างดันมาใช้สำหรับซื้อที่ดิน

ส่วนธุรกิจ Call center บริษัทฯจะทำการขยายธุรกิจด้วยการต่อยอดทรัพย์สินที่บริษัทฯได้มาอย่างพร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวใช้งบลงทุนจำนวนไม่มากเท่าใดนัก

“ ตอนนี้ที่ดินเรามีประมาณ 100 กว่าไร่ แต่ที่สามารถนำมาพัฒนาได้จริงก็มีไม่เกิน 5 ไร่ ซึ่งในQ2-Q3 นี้เราก็มีแผนที่จะซื้อที่ดินมาพัฒนาเพิ่มอีก ซึ่งเราซื้อที่ก็ซื้อทีละเยอะๆไปเลยประมาณ 50 กว่าไร่ ส่วนเงินลงทุนเราก็แบ่งไว้แล้วในจำนวนเงิน 1,000 ล้านบาท โดยเราแบ่งไว้ 700 ล้านบาท จะใช้สำหรับซื้อหนี้ที่มีหลักประกัน นั่นคือในส่วนของบริษัทฯอสังหาริมทรัพย์ “ นายสุขสันต์ กล่าว

## บทความล่าสุด



### คำภีร์หุ้น By:ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ :ซีรี่ย์ชุดจากร่วงกลับมารุ่ง พบหุ้นตกในตำนานที่ติดไว้ในพอร์ตคุณ มันกำลังจะ Return

คำภีร์หุ้น By:ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ :ซีรี่ย์ชุดจากร่วงกลับมารุ่ง พบหุ้นตกในตำนานที่ติดไว้ในพอร์ตคุณ มันกำลังจะ Return



#### การดูแล By : เจ็ดแดง

เจ็ดแดง ได้ทิ้งมะม่วง อนุญาตสร้างความดีด้วยบทเพลง การดูแล หงสา ประภาพร นักร้องดาวเด่นจากค่าย M.STAR RECORDS สีๆ



#### HotNews : ส่องอัพไซด์ HMPRO

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) HMPRO รายงานผลประกอบการไตรมาส 1/62 มีกำไรสุทธิ 1.41 พันล้านบาท กำไรสุทธิ....

## มีลติมีเดีย



### SKY แจกความสดใส โดยคุณสิทธิเดช มัยลาภ

HooninsideTalk : สัมภาษณ์พิเศษ คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด มหาชน (SKY)